



บทที่ 426

บทราฟิ่งวันปีใหม่ 2021

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ขณะที่ลูกกำลังเขียนบทสวดบทนี้ถวายแด่พระองค์ เป็นวันของปีใหม่ 2021 แล้วพระเจ้าข้า เช่นเดียวกับทุกปี ลูกจะรำฟิ่งถึงปีที่ผ่านมา

ปี 2020 ที่เพิ่งผ่านพ้นไปแล้วนั้น นักรูทิจเรียกว่า “เป็นปีปราบเซียน” ในขณะที่วงการแพทย์เรียกว่า “เป็นปีปราบแพทย์” สำหรับลูกเอง ขอเรียกปี 2020 ว่า “เป็นปีปราบมนุษย์”!

ในปี 2020 ลูกเชื่อว่าไม่มีมนุษย์คนใดที่ชีวิตไม่ถูกรบกวนกระทบกระเทือนไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง ไม่ว่าจะร้ายวายเป็นมหาเศรษฐี หรือยากจนเป็นยาจก ถูกรบกวนกระทบกระเทือนหมด ถ้วนทั่วหน้ากัน

ลูกเองเดี๋ยวนี้อันตราย ยั่งนั้งอยู่บนเตียง ไม่ทันจะลงจากเตียง ต้องรีบคว้ามือถือมาเปิดดู ไม่ใช่จะอ่านไลน์หรือข้อความอื่นใด แต่เพื่อตรวจสอบดูสภาพของอากาศ แล้วก็ติดตามข่าวของการระบาดของโรคไวรัสที่กำลังระบาดทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทยของเรานี้ เพื่อลูกจะได้เตรียมตัวได้ถูกว่าต้องใส่หน้ากากชนิดไหน ชนิดกันฝุ่น PM2.5 หรือกันไวรัส หรือใส่หน้ากากสองชั้นเลย เพราะลูกชายบอกกับลูกว่าหน้ากากต่างชนิดใช้ป้องกันต่างสาเหตุกัน ☹️

ใช่แล้ว! โลกมนุษย์เราหมุนมาถึงขั้นที่มนุษย์ต้องสวมหน้ากากเข้าหากัน (จริงๆ) เพื่อความปลอดภัย!

วันนี้เป็นวันหยุด ไม่ต้องรีบลุกลงจากเตียง อากาศในห้องนอนก็ยังบริสุทธิ์อยู่เพราะมีเครื่องกรองอากาศ กรองมาทั้งคืน นั่งสำรวจชีวิตในปีที่ผ่านมาเป็นไร

ในปีที่ผ่านมา ลูกต้องเข้ารับการผ่าตัดไหล่ซ้ายตั้งแต่ต้นเดือนก.พ. คุณหมอให้อยู่บ้านเพราะแขนต้องแขวนอยู่กับสลิง แรมโบ้ หนึ่งสัปดาห์ต่อมา รัฐบาลประกาศล๊อคดาวน์ประเทศ

พระเจ้าทรงให้ลูกหลบเข้าบ้านก่อนภัยจะมาถึงเสียอีก

พระพรของพระองค์ ☺️

ไหล่ที่บาดเจ็บเป็นไหล่ซ้าย ลูกเป็นคนถนัดขวา แขนซ้ายใช้การไม่ได้ แขนขวาใช้การได้ปกติ บวกกับมีเวลาเยอะแยะ เพราะไม่ต้องไปไหน จึงมีงานภาวาทที่เป็นงานละเอียดที่ก่อนหน้านี้ไม่มีเวลาวาดสำเร็จออกมาหลายภาพ

พระพรของพระองค์อีก ☺️

ในปี 2020 ทั้งปี เป็นปีที่ลูกพยายามก่อตั้งองค์กรที่จะนำอาหารที่เหลือในสังคมไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ จุดเริ่มต้นที่ผู้ก่อตั้งทั้งสามคนมาร่วมทำองค์กรนี้ ดูเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญ แต่สำหรับลูก เหตุการณ์ต่างๆ ที่ทำให้คนสามคน ต่างความเชื่อ ต่างประวัติการศึกษา และไม่ใช่เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็ก ตัดสินใจมาร่วมทำโครงการนี้ มันไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญ แต่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า เป็นพันธกิจที่ทรงมอบให้ลูกทำเลย ลูกจึงปวารณาถวายตัวต่อพระองค์ว่า ลูกจะทำโครงการนี้อย่างสุดความสามารถ สุดจิตสุดใจ ขอพระองค์ได้โปรดประทานพระพรให้ลูกสามารถทำโครงการนี้ให้สำเร็จเทอญ

ทั้งปี 2020 ที่ผ่านมานอกจากพระวาทะทั้งเล่มที่ลูกต้องนำมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงแล้ว ลูกได้นำเอาคำสั่งสอนของพระสันตะปาปาสององค์มาเป็นหลักปฏิบัติด้วย



ซึ่งกว่าจะอ่านพระสมณสาส์นแต่ละฉบับให้เข้าใจแล้วก็พยายามย่อย แล้วก็นำมาปฏิบัติตาม ต้องใช้เวลาเป็นอย่างมาก แต่เมื่อผ่านขั้นตอนการอ่าน การย่อย และการปฏิบัติตามแล้ว ผลที่ได้ นอกจากความสำเร็จในงานที่มุ่งหมายแล้ว ลูกรู้สึกว่าคุณได้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น ลูกรู้สึกได้ถึงความรักที่มอบให้ถึงความพยายามอย่างที่สุดของคุณ ในการทำตามพระสมณสาส์นเหล่านั้น ซึ่งก็คือแนวปฏิบัติตามพระวาจา ที่ลูกเองเรียกว่า “น้องๆ ของพระคัมภีร์” นั่นเอง 😊

ในพระสมณสาส์น Salvifici Doloris ที่นักบุญ ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาได้ทรงลิขิตไว้ ท่านนักบุญได้อธิบายถึง Suffering หรือความทุกข์ยากของมนุษย์ที่เราควรยอมรับเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์แล้ว เราต้องพยายามให้ความทุกข์ยากของคุณลดลงไปจนปลัดไถ่ในบึงแห่งความทุกข์นั้น แต่ตรงกันข้าม เราจงหมั่นกลับใจ นำเอาพลังที่เกิดจากความทุกข์นั้นมาแปลงเป็นแรงผลักดันในการทำความดี!

ลูกได้อ่านบทความของพระสมณสาส์นฉบับนี้ ซึ่งมีความยาว 40 กว่าหน้าหลายรอบ ตอนได้รับเชิญไปแบ่งปันให้แก่สังฆมณฑลหนึ่งในประเทศที่มีประชาชนคาทอลิกกว่า 90% และได้ประสบภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ จนประชากรส่วนหนึ่งกำลังจะสูญเสียความเชื่อในพระเจ้า

บทสอนในพระสมณสาส์นฉบับนี้ ทำให้ลูกปลื้มปิติว่า ลูกได้ปฏิบัติตามตามคำสั่งสอนของท่านนักบุญมาตลอด ลูกไม่ยอมให้ประสบการณ์อันเจ็บปวดเป็นเวลาถึงสองทศวรรษผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ตรงกันข้าม ลูกใช้ชีวิตของคุณในเหตุการณ์เหล่านั้นมาเป็นประโยชน์ โดยเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่และความรักของพระองค์ และการตั้งใจอย่างแน่วแน่ของคุณในการกระทำอย่างต่อเนื่อง ตลอดเสมอมา นอกจากจะเป็นการรักษาแผลหัวใจของคุณเองแล้ว ยังสามารถทำให้ลูกเป็นพยานของพระองค์ที่เพื่อนมนุษย์สามารถเห็นและจับต้องได้

พระสมณสาส์น Laudato Si และ Fratelli Tutti ซึ่งเป็นพระสมณสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม การทิ้งขว้างอาหาร ซึ่งล้วนเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้า และการรักเพื่อนมนุษย์ ซึ่งสองพระสมณสาส์นนี้รวมกันคือสิ่งที่ลูกได้พยายามทำมาตลอดทั้งปี 2020 เช่นกัน

ในขณะที่พวกเราซึ่งอยู่ดีกินดี รับประทานอาหารบางมื้อที่เพื่อนฝูงมาพบปะกัน จ่ายที่หลายหมื่นบาท ยังมีเพื่อนมนุษย์ร่วมชาติอีกหลายกลุ่มที่ไม่มีแม้แต่อาหารที่พอเพียงจะยังชีพ เด็กๆ ในสถานสงเคราะห์ บางแห่งมีกับข้าวเพียงมือละหนึ่งอย่าง ในขณะที่ลูกหลานของผู้ที่มีเงินมีอาหารรับประทานแบบเหลือทิ้งเหลือขว้าง

เสื้อผ้าก็เช่นเดียวกัน พวกเรามีใส่จนล้นตู้ บางชุดใส่เพียงครั้งสองครั้ง หรืออาจจะยังไม่เคยใส่ด้วยซ้ำ ในขณะที่มีผู้คนบางฐานะหรือสถานภาพมีเสื้อผ้าใส่ทั้งเนื้อทั้งตัวเพียงปีละสองชุด ความจริงเหล่านี้ พวกเราทราบไหม? บางท่านอาจจะไม่ทราบ บางท่านอาจจะยุ่งกับภารกิจของตัวเองจนไม่มีเวลาเหลียวมองปัญหาของผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ ในขณะที่บางท่านทราบและอยากจะช่วย แต่ไม่ทราบจะช่วยอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร ...

ลูกทราบและลูกกำลังจะทำโครงการนี้ให้เป็นองค์กรกลางเพื่อเกลี่ยความไม่สมดุลในสังคม ... และที่สำคัญที่สุด เพื่อปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ ... และปฏิบัติตามพระสมณสาส์น ...

พระพรของพระองค์อย่างที่สุด 😊😊😊

รำพึงถึงตรงนี้ รับลงจากเตียงไปทำงานตามที่ตั้งใจไว้ดีกว่า ปี 2021 เพิ่งเริ่มต้น ยังมีงานที่ต้องทำอีกมากมาย

ขอพระองค์โปรดประทานพระพร บริชาญาน สติปัญญา สติ พลังใจ พลังกาย แก่ลูกในการทำทุกโครงการที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์อย่างสูงสุดเทอญ

**“ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา” มัทธิว 25:40**

อาแมน

**ลูกขอพร: ๑๖ คคค นพ**

